



## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Làm việc với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, liên danh nhà đầu tư Tập đoàn T&T và Tập đoàn Orsted

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, liên danh nhà đầu tư Tập đoàn T&T và Tập đoàn Orsted.

Ảnh: THÀNH TÂM

## Chủ động theo dõi, giám sát, có phương án, kịch bản ứng phó với dịch bệnh

Sáng ngày 2/8, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

7 tháng đầu năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 9 triệu ca mắc Covid-19. Từ cuối tháng 3/2022, dịch Covid-19 có xu hướng giảm mạnh và cơ bản được kiểm soát tốt. Biến thể phụ BA.4, BA.5 của Omicron hiện đã được ghi nhận tại Việt Nam. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 136.070 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 45 trường hợp đã tử vong. Số với cùng kỳ năm 2021, bệnh tay chân miệng, sốt rét, sởi, đại có số ca mắc giảm nhưng đang có xu hướng gia tăng. Hiện chưa ghi nhận ca bệnh đầu mùa khí, bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân và các bệnh truyền nhiễm nhóm A khác. Về công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến ngày 31/7, Việt Nam đã tiêm được hơn

245,7 triệu liều vắc-xin. Ở một số địa phương, tiến độ tiêm không đạt, nhất là tiêm mũi 3, mũi 4 cho người trên 18 tuổi và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo nhận định của ngành y tế, các ca mắc biến thể phụ BA.4, BA.5 sẽ ghi nhận nhiều hơn và số ca mắc có thể sẽ gia tăng trở lại. Cùng với đó là sự gia tăng của dịch sốt xuất huyết và một số dịch bệnh lưu hành khác như: cúm, tay chân miệng. Khả năng xâm nhập của bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

(Xem tiếp trang 4)  
HOÀNG LANH

## Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Bình

Sáng ngày 2/8, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư dự án tuyến đường tỉnh ĐT.454 (đường 223), đoạn từ đường Trần Tiên Hoàng đến nút giao với quốc lộ 10 tại khu công nghiệp TBS Sông Trà và các nút thắt giao thông đường Đinh Tiên Hoàng và đường Ngô Quyền (thành phố Thái Bình). Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành và thành phố Thái Bình.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.454 (đường 223) đoạn từ đường Trần Tiên Hoàng đến nút giao với quốc lộ 10 có tổng chiều dài 2,897km với quy mô đường phố chính đô thị. Điểm đầu tại nút giao với đường Trần Thái Tông, điểm cuối giao với quốc lộ

10 tại khu công nghiệp TBS Sông Trà. Tổng mức đầu tư dự án 291,7 tỷ đồng. Đến nay, thành phố Thái Bình đã cơ bản bàn giao mặt bằng diện tích đất trồng lúa (1,92ha), hiện còn vướng mặt bằng của một số hộ dân thuộc phường Tiên Phong và xã Tân Bình, thành phố đang khẩn trương thực hiện các bước thu hồi đất, GPMB để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư cho 28 hộ dân với dự kiến 53 suất tái định cư phục vụ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.454.

Dự án đường Đinh Tiên Hoàng có tổng diện tích GPMB trên 4.500m<sup>2</sup>, liên quan đến thu hồi gần 2.600m<sup>2</sup> đất ở, đất nông nghiệp của 27 hộ gia đình, cá nhân thuộc tổ dân phố số 14, 15 phường Kỳ Bá, còn lại là đất chợ, nhà văn hóa... do UBND phường Kỳ Bá quản lý. Dự án đường Ngô Quyền cần thu hồi trên 1.700m<sup>2</sup>, liên quan đến

3 đơn vị và đất ở của 8 hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, UBND thành phố đã hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân và đang triển khai tuyên truyền, vận động người dân chấp hành thực hiện GPMB để triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hộ dân còn ý kiến về giá giao đất tái định cư, giá bồi thường GPMB.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị thành phố Thái Bình tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đúng, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án đối với việc chỉnh trang, phát triển không gian đô thị, từ đó đồng thuận đẩy nhanh tiến độ GPMB phục vụ các dự án;

(Xem tiếp trang 4)  
NGUYỄN THỜI

## Trao giải cuộc thi thiết kế biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Thái Bình

Sáng ngày 2/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Thái Bình. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Cuộc thi thiết kế logo và slogan du lịch Thái Bình nhằm lựa chọn được mẫu logo và slogan về du lịch để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch và phục vụ



Các tác phẩm logo, slogan được lựa chọn trưng bày.

(Xem tiếp trang 4)  
TÚ ANH

### ► Trao 364 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam huyện Đông Hưng

Thiết thực kỷ niệm ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8, chiều ngày 2/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh và lãnh đạo huyện Đông Hưng đã trao 364 suất quà, mỗi suất trị giá 330.000 đồng cho các nạn nhân chất độc da cam và gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong đợt này, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 8 huyện, thành phố được nhận quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh với mong muốn giúp các nạn nhân có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

DUY TÙNG

### ► Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong hai ngày 1 - 2/8, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh huyện Thái Thụy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện Thái Thụy có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới; phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần xung kích của đoàn, của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác xây dựng đoàn được chú trọng; công tác chăm sóc, giáo dục thanh niên, nhi đồng, phụ trách Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh được tăng cường. Tuổi trẻ toàn huyện đã thực hiện 377 công trình, phần việc thanh niên góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của xã, của huyện. Các cấp bộ đoàn phối hợp tổ chức 15 đợt tư vấn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.680 người, tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông qua các năm ước khoảng 300 triệu đồng; tặng hàng nghìn suất quà, học bổng cho các em thiếu nhi. Toàn huyện có hơn 100 mô hình thanh niên phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, có 513 đoàn viên thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng.

Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện khóa mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Nhân dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tặng cờ thi đua cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thái Thụy.

XUÂN PHƯƠNG

## CỰU CHIẾN BINH THÁI BÌNH

# Thi đua xây dựng nông thôn mới

(Xem trang 3)



Mô hình trồng cây dược liệu của cựu chiến binh Hà Duy Tâm (người bên phải), xã Đông Tiến, huyện Quỳnh Phụ cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.